

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII

Những ngày này, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Công ty Cổ phần Da giày xuất khẩu Thịnh Phát của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Phương (ngoài cùng bên trái), xã Đông Động, huyện Đông Hưng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Vinh quang CCB Thái Bình/Bao thế hệ vun đắp dựng xây/Tự hào thay khi tay không bắt giặc/Với nữ anh hùng đầu tiên... là những lời ca mộc mạc, giản dị trong ca khúc "Vinh quang CCB Thái Bình" do CCB Đỗ Anh Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh sáng tác chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. CCB Đỗ Anh Văn chia sẻ: Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn thể cán bộ, hội viên chào mừng thành công Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027, hướng tới Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII. Hội viên đã gửi rất nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam", sáng tác các tác phẩm: thơ, văn, bài hát ca ngợi những cống hiến của các thế hệ CCB trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh còn tổ chức giao hữu cầu lông, thăm hỏi, trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Tại xã Tây Lương (Tiền Hải), nhiều công trình, phần việc được hội viên



Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao hữu cầu lông chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

CCB thực hiện tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh. Ông Hoàng Ngọc Thế, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Cán bộ, hội viên CCB xã Tây Lương tích cực tham gia vệ sinh môi trường; vận động người dân, con cháu trong gia đình ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống đèn thực hiện thấp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 4km trị giá hơn 300 triệu đồng. Hội CCB xã phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hội viên nghèo... góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các

hội viên, giúp cho phong trào của Hội ngày càng phát triển. Theo ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiên Hải: Các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh đã được tổ chức sôi nổi, thiết thực và lan tỏa rộng khắp trong toàn hội. Hội CCB các xã, thị trấn đã tổ chức các hoạt động: giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vệ sinh môi trường, xây dựng công trình thấp sáng đường quê và các tuyến đường hoa, cây xanh, tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực

giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án... Toàn thể cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện Tiên Hải tin tưởng Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thành công tốt đẹp; để ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Đến hết tháng 9/2022, Hội CCB tỉnh đã cơ bản hoàn tất các bước về quy trình nhân sự Đại hội; hoàn thiện nội dung các văn kiện trình Đại hội, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức Đại hội. Hội CCB tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội. Hội CCB các cơ sở phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất một công trình, phần việc, tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội. Dự kiến, Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 - 19/10/2022. Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội, Hội CCB tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam"; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể như hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

TIẾN ĐẠT

CÔNG AN TỈNH Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Cùng với luyện tập phương án A2, tổ chức xử trí tình huống giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ trong diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ cuộc diễn tập. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng tiểu ban ANTT diễn tập KVPT tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên toàn địa bàn, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập KVPT tỉnh. Song song với việc huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương cùng khối lượng lớn vũ khí, trang thiết bị luyện tập phương án A2, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng trong diện quản lý, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT và các tình huống đột xuất khi có yêu cầu. Tập trung phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các khu vực vận hành cơ chế, thực tiễn phục vụ diễn tập. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn an ninh mạng, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cuộc diễn tập KVPT tỉnh chống phá trên không gian mạng. Thành phố Thái Bình là địa bàn tập trung các cơ quan chính trị, hành chính quan trọng của tỉnh, nơi diễn ra các hoạt động diễn tập KVPT; do đó, bên cạnh chuẩn bị các nhiệm vụ phối hợp phục vụ diễn tập, công tác bảo đảm ANTT được

lý tính hướng A2, các địa điểm phục vụ đoàn... theo nội dung chương trình, kế hoạch đã xác định. Công an các phường, xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị bảo đảm trật tự đô thị trên các tuyến phố, nhất là trên 10 tuyến phố trọng điểm; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm đường thông, hệ thống. Tiến Hải là địa phương diễn ra các hoạt động diễn tập KVPT và hoạt động thực binh đánh địch đổ bộ đường biển trong diễn tập KVPT tỉnh. Lực lượng công an đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn bảo đảm tới ANTT phục vụ công tác diễn tập. Trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn Long, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng bảo đảm tuyệt đối ANTT tại các khu vực như: các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng của huyện, Nhà văn hóa trung tâm huyện, khu vực vận hành cơ chế diễn tập, địa điểm bàn giao tàu thuyền và khu vực thực binh

TRINH CƯỜNG



Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Thăm, chúc mừng em Đặng Lê Nguyên Vũ



Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen và phần thưởng cho em Đặng Lê Nguyên Vũ.

Chiều ngày 6/10, Hội Khuyến học tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Thái Bình tới thăm, chúc mừng em Đặng Lê Nguyên Vũ - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Sau khi biểu dương thành tích xuất sắc của em Đặng Lê Nguyên Vũ, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng em giấy khen, tiền thưởng và bức thư pháp đăng khoa; Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và Agribank Chi nhánh Thái Bình dành tặng em những phần quà. Đây là sự động viên kịp thời đối với thành tích học tập, tinh thần nỗ lực, ý chí quyết tâm của Đặng Lê Nguyên Vũ trên hành trình chinh phục tri thức đồng thời khuyến khích em nỗ lực hơn nữa trên bước đường sắp tới.

TÚ ANH

Xác định kích lệ tinh thần học tập của các em học sinh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp trồng người, những năm qua, Hội Khuyến học huyện Kiến Xương có nhiều hoạt động chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, tạo nên phong trào thi đua học tập sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tại xã Thanh Tân, ngay khi chuẩn bị bước vào năm học mới, Chi hội Khuyến học thôn An Cơ Bắc đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2021 - 2022. Bà Trần Thị Nảy, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn cho biết: Phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, năm học qua các cháu học sinh trong thôn luôn khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu trong học tập; đã có 106 cháu ở các cấp học đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 6 học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 học sinh giỏi cấp huyện và nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc cấp trường. Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của các cháu, Chi hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, con em xa quê ủng hộ quỹ khuyến học của thôn, tạo nguồn lực chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Ngay trong lễ trao thưởng,

Khuyến học, khuyến tài ở Kiến Xương



Lãnh đạo huyện Kiến Xương trao thưởng cho các cháu học sinh vượt khó.

Chi hội đã vận động xã hội hóa được 12 triệu đồng. Ông Phan Đại Hạ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thanh Tân cho biết: Để huy động sự vào cuộc của toàn dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, nhấn mạnh về ý nghĩa của việc biểu dương, khen thưởng động viên các cháu thi đua học tập và vận động xã hội hóa nguồn quỹ. Kết quả trong tháng khuyến học năm

2022, Hội Khuyến học xã huy động mới được 28 triệu đồng, nâng tổng số quỹ hiện có lên 129 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 216 suất với số tiền gần 16 triệu đồng cùng các hiện vật.

Tại Trường THPT Bình Thanh, trong tháng khuyến học, Chi hội Khuyến học nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về Điều lệ Hội, phổ biến các

chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động đảng ký và hưởng ứng việc học tập suốt đời giúp toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, vai trò của công tác khuyến học. Đặc biệt, Chi hội tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức đoàn thể, giáo viên, cựu học sinh đồng hành, ủng hộ quỹ khuyến học để hỗ trợ kịp thời cho học sinh nghèo vượt khó và khen

thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Kết quả trong tháng khuyến học, Chi hội huy động được 10 triệu đồng. Toàn huyện Kiến Xương hiện có 51 hội khuyến học cơ sở, 338 chi hội khuyến học thôn, khu phố, các trường học, 577 ban khuyến học các đồng họ, đoàn thể, nhà thờ, nhà chùa. Ông Bùi Thế Dân, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Hội luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, trường học đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Cùng với đó, phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực để giáo viên, học sinh, nhân dân phấn đấu, nỗ lực trong học tập. Hội đã tham mưu UBND huyện ban hành chỉ thị về việc thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận các danh hiệu mô hình, trong đó làm rõ tiêu chí và chỉ số đánh giá "Công dân học tập" bảo đảm chính xác, khách quan và khoa học. Xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình học tập một cách cụ thể, bám sát đặc điểm, tình hình của địa phương. Phối hợp với các đơn vị trao quà khuyến học nhân dịp đầu năm học mới. Chú trọng xây dựng quỹ khuyến học theo hình thức xã hội hóa, nhất là trong tháng khuyến học. Kết quả trong tháng khuyến học năm 2022, quỹ khuyến học huyện học sinh đạt được 1,3 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ lên 11.500 triệu đồng; quỹ khuyến học huyện huy động mới được 70 triệu đồng, nâng số dư quỹ khuyến học huyện đạt trên 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng năm hội khuyến học các xã, thị trấn tổ chức khen thưởng cho trên 10.000 học sinh. Kiến Xương phấn đấu đến năm 2025 có 70% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", 65% dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập", 65% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập", 80% tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"; bảo đảm các trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững, hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân.

THU THỦY